

เลื่อนประมูลดาวเทียม ดีเดย์เริ่มใหม่28ส.ค.นี้

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่าที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบกำหนดการใหม่สำหรับการประมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้งานโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด โดยจัดประมูลในวันที่ 28 ส.ค. 64 จากกำหนดเดิมวันที่ 24 ก.ค. 64 หลังจากที่ มี บริษัท ทีซี สเตช คอนเน็ค ซึ่งบมจ.ไทยคม ถือหุ้น 100% เข้ามายื่นเอกสารเข้าร่วมการคัดเลือกเพียงรายเดียว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรายอื่นเข้าร่วม และก่อให้เกิดการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมในการประมูล ประกอบกับได้พิจารณาถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้

สำหรับระยะเวลาใหม่นั้นในวันที่ 8 ก.ค.-6 ส.ค. จะเปิดให้มีการรับเอกสารการคัดเลือกเพิ่มเติม วันที่ 9 ส.ค.จัดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงกระบวนการประมูล วันที่ 11 ส.ค. ผู้ประสงค์ขอรับอนุญาตยื่นคำขอรับอนุญาตและวางหลักประกัน วันที่ 18 ส.ค. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ วันที่ 24 ส.ค. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการคัดเลือกที่ผ่านเกณฑ์ วันที่ 25 ส.ค. จัดการประชุมชี้แจงขั้นตอนและสาริตการประมูล และวันที่ 28 ส.ค. เป็นวันประมูลจริง ส่วนกรณีที่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ขอให้ชะลอการประมูลออกไปนั้น ทาง กสทช. ชี้แจงว่า กสทช. มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย.

ไทยคมโผล่มารายเดียว

● กสทช.ให้เวลาประมูลดาวเทียม 1 เดือน

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช.มีมติรับทราบผลการดำเนินการตามกระบวนการคัดเลือกและวันจัดการประมูลสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด ที่สำนักงาน กสทช. เปิดให้ผู้สนใจเข้ามายื่นเอกสารหลักฐานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือก ในวันที่ 5 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยมีบริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด (ในเครือ บมจ.ไทยคม) เข้ามายื่นเอกสารเข้าร่วมการคัดเลือกเพียงรายเดียว ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมและก่อให้เกิดการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมในการประมูล ประกอบกับได้พิจารณาถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันแล้ว ที่ประชุม กสทช.จึงได้มีมติเห็นชอบขยายการรับเอกสารการคัดเลือกเพิ่มเติมเป็นตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.-6 ส.ค.2564 ส่วนวันเปิดประมูลใหม่กำหนดเป็นวันที่ 25 ส.ค.2564 จากเดิมกำหนดไว้ที่วันที่ 24 ก.ค.

ส่วนกรณีที่นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส ทำหนังสือถึง กสทช.ขอให้เลื่อนการประมูลออกไปก่อน เนื่องจากคณะกรรมการ กสทช.ชุดนี้มีสถานะรักษาการ ควรรอดคณะกรรมการชุดใหม่นั้น นายไตรรัตน์ กล่าวว่า การจัดประมูลในครั้งนี้ กสทช.ได้เริ่มดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมายเนื่องจากประเทศไทยมีความจำเป็นที่ต้องรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม หากถูกสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU ตรวจสอบว่าไม่ได้มีการใช้สิทธิวงโคจร หรือไม่ได้ใช้งานอย่างต่อเนื่องอาจถูกยกเลิกสิทธิได้.

กสทช.แจงเดินหน้าประมูลดาวเทียม

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม มีมติรับทราบผลการดำเนินการตามกระบวนการคัดเลือกและวันจัดการประมูลสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ที่สำนักงาน กสทช.เปิดให้ผู้สนใจยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกฯ วันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีบริษัท ทีซี เอสเปซคอนเน็ค จำกัด เข้ามายื่นเอกสารเข้าร่วมการคัดเลือกเพียงรายเดียว ดังนั้น กสทช.จึงมีมติเห็นชอบกำหนดการใหม่ ดังนี้ 8 ก.ค.-6 ส.ค. เปิดรับเอกสารเพิ่มเติม 9 ส.ค. ประชุมชี้แจงการประมูล 11 ส.ค. ยื่นคำขอรับอนุญาตและวางหลักประกัน 18 ส.ค. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ 24 ส.ค. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการคัดเลือกผ่านเกณฑ์เข้าประมูล 25 ส.ค. จัดประชุมสัมมนาชี้แจงขั้นตอนประมูล และ 28 ส.ค. วันประมูล

นายไตรรัตน์กล่าวว่า ขอชี้แจงการประมูล 1.กสทช.มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายใน

การประมูลดังกล่าว 2.การจัดประมูลครั้งนี้ กสทช.เริ่มดำเนินการตามกฎหมายเมื่อปี พ.ศ.2562 อย่างเป็นขั้นเป็นตอนมาตลอด ไทยจำเป็นต้องรักษาสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม จำเป็นต้องมีการใช้งานบนดาวเทียมจริง หาก ITU ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ใช้สิทธิเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมจริง ภายในเวলাกำหนด หรือไม่ได้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสเสี่ยงจะถูกยกเลิกสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและคลื่นความถี่ออกจากทะเบียนความถี่หลักระหว่างประเทศได้ (Master International Frequency Register) และส่งผลให้ประเทศไทยสิ้นสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมนั้น

3.สิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม เป็นสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของข่ายงานดาวเทียมที่ยังไม่มีผู้รับอนุญาตใช้งาน รวมทั้งสิทธิการอนุญาตเดิมกำลังจะสิ้นสุดลงนำมาจัดสรรพร้อมกัน โดยไม่ได้อนสิทธิการบริหารทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของกระทรวงดีอีเอส 4.การจัดประมูลครั้งนี้ กสทช.มีหน้าที่ตามกฎหมาย เนื่องจากกระหว่างการสรรหา กสทช.ชุดใหม่ กสทช.ยังคงดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป